



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๗๐-๗๓

เรื่อง พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียบเรียง นางจินตนา เอี่ยมคง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

ออกอากาศ เมษายน ๒๕๖๐

ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นจากการดำริของรัฐบาลประเทศจีนเมื่อปี ๒๕๕๖ และมีการแถลงอย่างเป็นทางการ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จนกระทั่งเกิดการก่อตั้งโดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน ๕๗ ราย และประกาศเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และมีประเทศที่ให้ความสำคัญในการก่อตั้ง อาทิ รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ จนทำให้มีสมาชิกมากกว่า ๔๐ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

การก่อตั้งมีวัตถุประสงค์ คือ ร่วมจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย โดยให้เงินกู้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างความมั่นคง และพัฒนาความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาคเอเชียโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาขาผลิตภัณฑ์อื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคต่อการรับมือกับสิ่งท้าทายด้านการพัฒนา และมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกจึงได้อนุมัติการลงนามร่างความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย โดยเมื่อครั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ โดยรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในการเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจากการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะส่งผลดีต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร และระบบสาธารณสุขภาคต่าง ๆ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้พิจารณาวาระที่หนึ่ง มีเนื้อหารวมจำนวน ๑๐ มาตรา สรุปสาระสำคัญ คือ การตราพระราชบัญญัตินี้เพื่อเป็นการอนุวัติตาม “ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น

ภาคีสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกพันจากการเป็นภาคีสมาชิก ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย และเพื่อร่วมจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย โดยที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และในการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงตามลำดับมาตรา และลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ที่เรียกว่า “**พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙**” ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การมีธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร และในสาขาการผลิตอื่นที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียยังมีความต้องการเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในระยะยาว ซึ่งการดำเนินงานของธนาคารจะสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทย ในอันที่จะส่งเสริมความ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศในระยะยาว

บรรณานุกรม

ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย>

“ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หน่วยงานเพื่อการติดต่อระหว่างประเทศไทยกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย” (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). **ราชกิจจานุเบกษา** เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๓๖ ง, น. ๙.

“พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙”

(๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙). **ราชกิจจานุเบกษา** เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๔ ก, น. ๑-๖๗.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักกฎหมาย. (๒๕๕๙). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ., กรุงเทพฯ:

สำนักการพิมพ์.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของประเทศไทยในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานเอเชีย. (๒๕๕๘). สืบค้นเมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จาก [http://www.cabinet.soc.go.th/soc/](http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=9931519)

Program2-3.jsp?top_serl=9931519